



สุรวงศ์ วัฒนกุล

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

คณะนิติศาสตร์ ม. รามคำแหง

ปริญญาโท

คณะนิติศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ ม. ศรีปทุม

ปริญญาเอก

ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะศาสนศาสตร์ สาขาพุทธศาสตร์  
ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย

ผ่านการอบรมหลักสูตรพิเศษนักกฎหมายธุรกิจ ม. รามคำแหง

ผ่านการอบรมหลักสูตร คิว.ซี. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น  
ตำแหน่งงาน

เป็นวิทยากรอิสระรับจัดฝึกอบรมและบรรยายวิชาการ เป็นปีที่ **40**

เป็นที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัท สมาร์ททีวีชั่น [ประเทศไทย] จำกัด

เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ให้พระสงฆ์ ทั่วประเทศ เป็นปีที่ **30**

เป็นนักจัดรายการ โอบาปราศรัย สถานีวิทยุ **FM 93.5** จันทร์-ศุกร์ เวลา **13.00-**

**14.00**

กิจกรรมสังคม

ได้รับ โส่บัณฑิตดีเด่น ด้าน การประชาสัมพันธ์ จากม.รามคำแหง

ปี **2542 - 2543** เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะกรรมการ การศาสนา ศิลปะ  
และ วัฒนธรรม ประจำ สภาผู้แทนราษฎร

ปี **2545** ได้รับ โส่เกียรติคุณ บุคคลผู้มีความมกตัญญูกตเวทีต่อศาสนา จาก สมาคม  
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ เนื่องจากเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ให้พระสงฆ์ ตั้งแต่ พ.ศ.  
**2531** ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ปี **2546** ได้รับ เข็มเชิดชูเกียรติ สหศึกษานาวิ จาก กองทัพเรือ

ปี **2546** เป็น พิธีกร อาสาเพื่อหารายได้บริจาคเข้า มูลนิธิชัยพัฒนา มาตั้งแต่ พ.ศ.  
**2531** จน

ได้รับ เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นที่ **7** เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์

ปี **2547** เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะกรรมการการพาณิชย์ ประจำ สภาผู้แทนราษฎร

ปี **2548** ได้รับ เข็มเชิดชูเกียรติ นักเห็นเวหากิตติมศักดิ์ จาก กองทัพอากาศ

ปี **2548** เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะอนุกรรมการ การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร ในคณะกรรมการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

ปี **2551** ได้รับ เสาศาสนาธรรมจักร จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่เป็น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

ปี **2552** เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะอนุกรรมการ ศึกษาการจัดการรายได้ เข้าประเทศ ในคณะกรรมการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

ปี **2555** ได้รับโล่รางวัล รัชชิ่งทอง บุคคลแห่งปี สาขา นักพัฒนาองค์กรดีเด่น จาก สว.นท. หรือ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปี **2557** ได้รับโล่เกียรติคุณ ญาณสังวร เป็น บุคคลตัวอย่าง สาขา นักบรรยาย ดีเด่น จาก

สว.นท. หรือ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปี **2558** ได้รับโล่เกียรติคุณ อาสาตามหาคนดี จาก ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในฐานะที่เป็น

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

ปี **2559** ได้รับโล่เกียรติคุณ เหมราช จาก มูลนิธิดินดีน้ำใส ในฐานะที่เป็น บุคคล

ต้นแบบ สาขา ผู้นำด้านศีลธรรมต้นแบบ

### ประสบการณ์ด้านการทำรายการโทรทัศน์

เป็น วิทยากร พุดเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว และ พุดเชิดชูพระพุทธศาสนา ประจำรายการมีเทศน์มีทอล์ค เพื่อการกุศล ออกอากาศทาง สถานีวิทยุและโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทุกปี

เป็น นักพูดประจำ รายการ เวทีวาที รุ่นบุกเบิกวงการทอล์คโชว์ส์สไตล์สารบันเทิง นักพูดชุดแรกของรายการมีอยู่ **4** ท่าน คือ อ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา อ. พะเยา พัฒนพงศ์ และสุรวรงค์ วัฒนกุล รายการนี้เริ่มออกอากาศครั้งแรกทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง **5** ในปี **2526** หลังจากนั้นประมาณ **3** ปี ได้ย้ายรายการไปออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง **9** ในปี **2529** โดยเปลี่ยนชื่อรายการเป็น ทีวีวาที จัดทำต่อเนื่อง **15** ปี จบจบ ยุติการผลิตลง ในปี **2544** รวมเวลาการจัดทำรายการทั้งสิ้น **18** ปี

เป็นที่ปรึกษาและนักจัดรายการ ไขปัญหาได้ฟ้าเมืองไทย เป็นรายการทอล์คโชว์เชิงวิชาการ บรรยายสไตล์ทอล์คและตอบปัญหาผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการเพื่อซักถามวิธี

จัดการอุปสรรคการทำงานหรือการดำเนินชีวิต ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง **5** ในปี **2531**

เป็นผู้ผลิตรายการ ทอล์คกิ้งคอนเสิร์ต รูปแบบรายการ **2** ชั่วโมง เต็ม เป็นการทอล์คโชว์สลับกับการร้องเพลงของนักร้องรับเชิญ นักพูดกับนักร้องจะต้องพูดและร้องให้มีเรื่องราวเชื่อมโยงผสมผสาน เข้ากันให้ได้อย่างกลมกลืน ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง **9** วันหยุดนักขัตฤกษ์ ในปี **2532**

เป็นผู้ผลิตรายการ สงครามปาก ทอล์คโชว์ชายบัตร ณ หอประชุม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อจะถ่ายทำรายการนำไปออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง **5** ในปี **2536** รายได้ส่วนหนึ่งนำไปถวายสมทบทุนให้ “มูลนิธิธุดงค์สถานถาวรนิมิต”

เป็นผู้ผลิตรายการและนักจัดรายการ ได้ขำได้คิด เป็นรายการวิเคราะห์ข่าวเล่าความเห็น และสัพยอกสังคมสไตล์ทอล์คโชว์ ออกอากาศ จันทร์ถึงศุกร์ ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์จานดาวเทียม ไททีวี ช่อง **2** ในปี **2548-2550**

เป็นนักจัดรายการ ทอล์คโชว์ไฮโซไฮดี

วิทยุ **FM 98.5**

เคยเป็น นักจัดรายการวิเคราะห์ข่าว

วิทยุ **FM 103.5**

เคยเป็น นักจัดรายการวิเคราะห์ข่าว

วิทยุ **FM 97**

เคยเป็น นักจัดรายการตอบปัญหาชีวิต

วิทยุ **FM 94**

เคยเป็น นักจัดรายการ ลูกทุ่งไทยเข้าใจคิด

วิทยุ **FM 95**

เคยเป็น ผู้ดำเนินรายการ สภากีฬา

วิทยุ **FM 90**

เคยเป็น นักจัดรายการทอล์คโชว์ไฮโซไฮดี

วิทยุ **FM 100.5**